

ผนวก ก

บทแถลงข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

เรื่อง นายนิมุ มะกาเจ ผู้นำศาสนาและผู้ทรงคุณวุฒิประจำจังหวัดยะลา เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.

กรณี นายนิมุ มะกาเจ ผู้นำศาสนาและผู้ทรงคุณวุฒิประจำจังหวัดยะลา เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า เมื่อ ๒๕.ส.ค.๕๘ พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขพร้อมคณะ ได้ร่วมพูดคุย ครั้งที่ ๓ กับองค์กร Mara Patani ที่ประเทศมาเลเซีย ผลการพูดคุยเป็นไปอย่างราบรื่น ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะการเจรจา ยังดำเนินไปอยู่แม้ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลไปแล้ว การอำนวยความสะดวกในเรื่อง การพักโทษให้กับผู้นำของกลุ่มต่างๆ ก็นับเป็นมิตรหมายอันดีที่จะชักจูงให้กลุ่มก่อความไม่สงบที่เหลือหันมาเข้าร่วมการเจรจา ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ต่างก็ เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นโครงการเรื่องหมู่บ้านปลอดภัย (Safety Zone) การช่วยเหลือกรณี การว่างงานของคนในพื้นที่ และกระบวนการยุติธรรมที่สามารถเชื่อถือได้ โดยเชื่อว่าหากทางภาครัฐสามารถดำเนิน นโยบายเหล่านี้สำเร็จลุล่วงได้จะเกิดผลดีขึ้นจากกรณีดังกล่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ขอเรียนให้ทราบดังนี้-

ประการที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ได้รับทราบถึงความคืบหน้าของรัฐบาลในการเจรจาสันติสุขกับกลุ่มขบวนการ ซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐบาลมีความ ตั้งใจในการแก้ไขปัญหา จซต. ด้วยสันติวิธี

ประการที่ ๒ จากการพบปะพูดคุยสันติสุขดังกล่าว ทั้งผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่เห็นด้วย และพึงพอใจกับนโยบายของรัฐที่ดำเนินการเพื่อให้เกิดสันติสุขใน จซต. และเกิดความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน


ประการที่ ๓ กรณีที่ กลุ่ม ผกร. ที่พยายามก่อเหตุสร้างสถานการณ์ เพื่อขัดขวางการพูดคุยสันติสุข และใช้ความรุนแรงต่อ จนท.รัฐและประชาชนผู้บริสุทธิ์นั้น ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการและไม่เห็นด้วยกับการ กระทำดังกล่าว

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลความ ปลอดภัย และให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ขอเรียนยืนยันต่อพี่น้องประชาชนว่าจะให้ความช่วยเหลือ และดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ และจะอยู่เคียงข้างประชาชนตลอดไป รวมทั้งจะทุ่มเทความพยายามสูงสุดในการติดตามจับกุมตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย

จึงแถลงมาเพื่อทราบ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

ตรวจถูกต้อง

พันเอก 

(สนธยา หวังเจริญ)

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการข่าวสารเชิงรุก

สำนักปฏิบัติการข่าวสารและประชาสัมพันธ์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า